

\*

Số: 57 -KH/HNDT

Tam Kỳ, ngày 05 tháng 03 năm 2020

## KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về  
“**Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**”  
năm 2020

-----

Thực hiện Kế hoạch số 297-KH/TU ngày 10/02/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “**Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**” (Chỉ thị số 05), Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2020 ở các cấp Hội cụ thể như sau

### I. Mục đích, yêu cầu

Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng chính đồn Đảng; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị”, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp Hội nông dân trong tỉnh.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, hội viên nông dân. Góp phần làm tăng hiệu quả thực hiện các phong trào nông dân và khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong đóng góp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng Nông thôn mới; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, năng động, sáng tạo, gắn bó với phong trào và hội viên; xây dựng khối đoàn kết thống nhất, làm cho tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh, trở thành chỗ dựa tin cậy cho đông đảo hội viên, nông dân trong tỉnh.

Từng cấp Hội xây dựng kế hoạch làm theo phù hợp, xác định rõ những nội dung, giải pháp cụ thể, sát thực với cán bộ, hội viên nông dân. Chú trọng việc nêu gương, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu; gương người tốt, việc tốt.

### II. Nội dung thực hiện

1. Tuyên truyền, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2020 về “**Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**”

Hội Nông dân các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chuyên đề năm 2020 về: “**Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng,**

